

บทที่ 4

วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายของกีฬามวยไทย

จากบทที่ผ่านมาผู้วิจัยได้กล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทยของประเทศไทยและกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลียที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวย การทุจริตในกีฬามวย การใช้สารต้องห้ามหรือสารกระตุ้นในกีฬามวยรวมถึงการพัฒนาผู้ฝึกสอนในกีฬามวยไทย

เมื่อได้พิจารณาแล้วผู้วิจัยเห็นว่ากฎหมายหลักของกีฬามวยไทยคือ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 จะเห็นได้ว่าเป็นกฎหมายที่บังคับใช้และเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยโดยตรงที่มีการบังคับใช้มาอย่างยาวนานจากวันที่เริ่มออกพระราชบัญญัตินี้จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลาถึง 18 ปีแล้ว รวมถึงระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยที่บังคับใช้มาอย่างยาวนาน โดยไม่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยที่แก้ไขล่าสุดคือ ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยว่าด้วยระเบียบและกติกาสำหรับการแข่งขันกีฬามวย พ.ศ.2545 ซึ่งทางผู้วิจัยเห็นว่าข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆของกีฬามวยในประเทศไทยนั้นไม่ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มีเรื่องอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทยมากกว่าในสมัยอดีต และการแข่งขันกีฬามวยในปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็นการแข่งขันเพื่อศิลปะการต่อสู้ของชาติที่สวยงามอีกต่อไปกลับมีเรื่องของการพนันการทุจริตเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทนที่ จึงทำให้ผู้ที่สนใจในกีฬามวยไทยที่เป็นกีฬาประจำชาตินั้นลดน้อยลงรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายนั้นไม่มีประสิทธิภาพที่ดีและบุคคลากรในกีฬามวยไทยนั้นไม่ได้มาตรฐานจึงทำให้คนในวงการมวยหลายคนเลิกสนใจกีฬามวยไทย อีกทั้งข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยนั้นยังไม่ได้มาตรฐาน จึงส่งผลต่อกีฬามวยไทยอีกทั้งเกิดข้อโต้แย้งมากมายในกีฬามวยไทยในปัจจุบัน

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าควรที่จะศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาเรื่องการขึ้นทะเบียนของนักกีฬามวยไทย การทุจริตในกีฬามวยไทย การใช้สารต้องห้ามในกีฬามวยไทยอีกทั้งการพัฒนาผู้ฝึกสอนในกีฬามวยไทยให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมมาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันกับปัจจุบัน

4.1 วิเคราะห์ปัญหาด้านสังกัดค่ายมวย

การเป็นนักมวยนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ คนใดคนหนึ่งสนใจกีฬามวยไทยไม่ว่าการเริ่มเล่นกีฬามวยไทยด้วยความชอบส่วนตัวหรือถูกบังคับโดยสภาพแวดล้อมที่ไม่มีทางเลือกทำให้นักมวยไทยในประเทศไทยนั้นเริ่มหันมาชกมวยมวยตั้งแต่ยังเด็กโดยอายุส่วนใหญ่ของนักกีฬามวยไทยในประเทศไทยนั้นจะเริ่มเล่นกีฬามวยไทยประมาณ 8-9 ขวบเนื่องด้วยปัจจัยที่คนในประเทศไทยชอบในศิลปะการต่อสู้อยู่แล้วอาจเริ่มจากให้เด็กนั้นชกกันเล่นๆ จนเห็นว่าเด็กคนนั้นมีคุณสมบัติที่จะชกมวยได้จึงให้เริ่มหัดชกมวย นักมวยเด็กส่วนใหญ่มักมีฐานะทางบ้านที่ยากจน จึงไม่มีเงินส่งเสียการชกมวยจึงเป็นทางเลือกที่สมควรที่จะทำให้เด็กนั้นได้รับการศึกษาที่ดี ส่วนใหญ่พ่อแม่จึงนำเด็กมาฝากที่ค่ายมวยเพื่อจะเข้าสู่วงการมวยอาชีพอย่างจริงจัง หัวหน้าค่ายมวยนั้นเป็นส่วนสำคัญที่กำหนดการเดินทางในอาชีพการชกมวยให้กับนักมวยทุกคนในค่ายของตนเองเพราะหัวหน้าค่ายมวยนั้นมีสิทธิขาดในตัวนักมวยคนนั้นอย่างชัดเจนตามกฎหมายจึงทำให้เกิดปัญหามากมายเกี่ยวกับตัวนักกีฬามวยไทยเอง ปัญหาเรื่องการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมแก่นักมวยนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนักมวยนั้นไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะด้วยความที่เป็นเด็กมักไม่มีคนเชื่อ การจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพมวยเป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในกีฬามวยไทยแม้จะมีกฎหมายมาบังคับใช้ว่าหัวหน้าค่ายมวยต้องให้การดูแลนักกีฬามวย ให้การศึกษาอีกทั้งต้องปกป้องสิทธิให้กับนักมวยที่อยู่ภายใต้สังกัดของตน อาชีพทุกอาชีพมีอิสระเป็นของตัวเองที่จะเลือกทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ได้ซึ่ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศตามปัญหาเรื่องสังกัดค่ายมวยได้ดังนี้

การสังกัดค่ายมวยในประเทศไทยนั้นจะมีระบุไว้อยู่แล้วว่านักมวยทุกคนนั้นต้องมีสังกัดค่ายมวยจึงสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยไทยได้ตามคุณสมบัติของพระราชบัญญัติกีฬามวยไทยมาตรา 30 ที่ระบุว่านักมวยที่จดทะเบียนแล้วต้องสังกัดค่ายมวยใดค่ายมวยหนึ่งในการชก แต่ละครึ่งแต่เพียงค่ายมวยเดียว และต้องปฏิบัติตามระเบียบของค่ายมวยที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยเคร่งครัดและการสังกัดค่ายนั้นนักกีฬามวยไทยและหัวหน้าค่ายอาจทำการตกลงกันเป็นสัญญาในเรื่องของการสังกัดค่ายมวยได้ว่านักมวยคนนี้จะสังกัดในระยะเวลาเท่าไรก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 8 ปี ส่วนนักกีฬามวยที่อายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์สามารถทำสัญญาได้เช่นกันแต่ไม่เกิน 10 ปี อีกทั้งการไปแข่งขันในนามทีมชาตินั้นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าค่ายมวยเสียก่อนจึงสามารถไปทำการแข่งขันได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่าสิทธิใน

การประกอบอาชีพของนักกีฬามวยไทยนั้นเป็นสิทธิของหัวหน้าค่ายมวยแต่เพียงผู้เดียวเป็นการจำกัดสิทธิในเรื่องการประกอบอาชีพหรือไม่และการที่ทำสัญญาเรื่องการสังกัดค่ายมวยนั้นแม้จะระบุไว้ว่าจะทำสัญญาเท่าไรก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 8 ปี แต่ในความเป็นจริงนั้นจะทราบได้อย่างไรว่ามี การทำสัญญาเรื่องสังกัดค่ายมวยกันจริงและตามทฤษฎีสิทธิและเสรีภาพนั้นมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิ เสรีภาพเป็นของตนเองในด้านความมั่นคงในชีวิตร่างกายที่จะต้องมีความปลอดภัยและต่อต้านการ กดขี่ข่มเหงและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการที่ให้สิทธิขาดกับหัวหน้าค่ายมวยเพียงคนเดียว นั้น ถือเป็นการไม่ให้สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของนักกีฬามวยไทยในประเทศไทยซึ่งจะต่าง จากนักกีฬาอาชีพแบบอื่น ที่เพียงขึ้นทะเบียนก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมีสังกัดเพื่อที่จะจำกัดสิทธิ เสรีภาพในการประกอบอาชีพซึ่งจะเห็นได้ว่าจะขัดกับตามหลักกฎหมายที่ให้สิทธิเสรีภาพในด้าน การประกอบอาชีพ เช่น อาชีพทนายความหรือวิศวกรที่ขอเพียงแต่ขึ้นทะเบียนกับพนักงาน เจ้าหน้าทีก็เพียงพอที่จะสามารถไปประกอบอาชีพได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสังกัด อีกทั้งตามระเบียบ คณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยการสังกัดและย้ายสังกัดค่ายมวย พ.ศ. 2544 ข้อที่ 11 ได้กำหนดไว้อีก ว่านักมวยที่สังกัดค่ายมวยจะต้องแข่งขันในนามของค่ายมวยที่ตนสังกัดและใช้ชื่อแข่งขันตามที่ กำหนดในสัญญาเท่านั้น กรณีที่นักมวยจะเข้าแข่งขันในนามอื่น เช่น ในนามผู้แทนชาติไทย หรือ หน่วยงาน หรือการกุศลในพิธีสำคัญเป็นครั้งคราว ให้กระทำได้โดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์ อักษรจากหัวหน้าค่ายมวยเท่านั้น จะเห็นได้ว่าแม้จะเข้าทำการแข่งขันในนามทีมชาติไทยก็ต้อง ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าค่ายมวย ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการ ประกอบอาชีพอย่างชัดเจน

ในประเด็นดังกล่าวนี้ผู้วิจัยเห็นว่า เนื่องด้วยประเทศไทยนั้นตามจารีตประเพณีของนักกีฬามวยไทยนั้นเป็นระบบของการเลี้ยงดูอุปถัมภ์โดยการที่หัวหน้าค่ายจะเลี้ยงดูไว้ก่อนเมื่อชกมี ชื่อเสียงแล้วค่อยทำสัญญาในการแบ่งเงินรางวัลในการชกมวย จึงทำให้ระบบนี้ถูกปลูกฝังมาอย่าง ช้านานแต่ถ้าในกรณีที่หัวหน้าค่ายเกิดใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมแก่นักมวย สิทธิในการประกอบ อาชีพจะถูกลดทอนไปตามข้อบังคับของกฎหมายเพราะตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 นั้น ไม่ได้ให้อิสระแก่ตัวนักมวยในการประกอบอาชีพและถ้านักมวยนั้นอยากย้ายสังกัดค่ายมวยย่อม เป็นไปได้ยากเนื่องจากการที่สังกัดค่ายมวยหรือหัวหน้าค่ายมวยนั้นได้ให้การเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเด็ก จึงอาจเกิดเป็นบุญคุณ ถ้าย้ายค่ายไปนักมวยเองอาจถูกกล่าวหาว่าเนรคุณ ทำให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียได้

ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวจึงต้องศึกษาหลักกฎหมายในต่างประเทศซึ่งกฎหมายต่างประเทศ นั้นจะ ไม่มีการระบุว่าจะต้องสังกัดค่ายมวยใดค่ายมวยหนึ่งเพียงเท่านั้นแต่จำกัดแค่เรื่องต้องขึ้น

ทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้นก็สามารถเป็นนักกีฬามวยอาชีพได้ โดยไม่ต้องมีสังกัดค่ายมวยก็ได้และให้อิสระในการประกอบวิชาชีพกีฬามวยอย่างชัดเจน ในเรื่องสัญญาจะระบุเพียงว่าให้ทำสัญญาในการแข่งขันในแต่ละครั้งเท่านั้น เพื่อไม่เป็นการจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพ เนื่องจากนักมวยในต่างประเทศนั้นได้ให้อิสระในการเลือกค่ายมวยที่จะไปซ้อมในแต่ละครั้งอีกทั้งสามารถเปลี่ยนผู้ฝึกสอนได้ตามที่ต้องการ เพราะในการแข่งขันในแต่ละครั้งคู่ต่อสู้มักเปลี่ยนไปเรื่อยๆ นักมวยจึงมีสิทธิที่จะเลือกผู้ฝึกสอนให้ตรงกับความต้องการของตนเองเพื่อประโยชน์ของตัวเอง นักกีฬาอย่างสูงสุด โดยในต่างประเทศจะจำกัดแค่เพียงว่านักกีฬาคอนนั้นต้องทำการแข่งขันภายใต้ผู้จัดการแข่งขันเท่านั้นและห้ามไปแข่งขันในการแข่งขันของผู้จัดการแข่งขันอื่นเพื่อความเป็นระเบียบในการจัดการแข่งขัน

ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่า นักมวยในต่างประเทศจะไม่มีสังกัดค่ายมวยหรือชื่อชกมวยเหมือนในประเทศไทย เพียงแต่ใช้ชื่อของตนเองจริงๆ ในการชกมวยในแต่ละครั้ง โดยในการชกแต่ละครั้งจะกำหนดเป็นสัญญาค่าตัวในการชกแต่ละครั้งและให้อิสระในตัวนักกีฬาในการหาผู้ฝึกสอนหรือค่ายมวยที่นักกีฬาคอนนั้นชื่นชอบในการซ้อมชกมวยในแต่ละครั้ง โดยไม่มีข้อจำกัดว่าต้องซ้อมเพียงค่ายมวยใดค่ายมวยหนึ่ง

เพื่อความชัดเจนผู้วิจัยจึงได้ทำการสัมภาษณ์บุคคลในวงการมวยว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขในเรื่องการสังกัดค่ายมวยต่อไป

จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในกีฬามวยไทยจำนวน 5 คน โดยสัมภาษณ์ นักมวย ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย นักวิชาการและบุคคลในสมาคมกีฬามวยได้ ได้มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ในเรื่องการสังกัดค่ายมวยนั้นควรมีอยู่ในประเทศไทยเพราะหัวหน้าค่ายมวยนั้นมีส่วนในการดูแลนักกีฬามวยไทยในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน อีกทั้งต้องดูแลในเรื่องการหาโปรแกรมในการแข่งขันให้กับนักกีฬามวยไทยและเห็นว่าในเรื่องการสังกัดค่ายมวยนั้นไม่ใช่ส่วนสำคัญในเรื่องการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพในกีฬามวยไทยแต่ควรไปคำนึงถึงการแบ่งเงินรางวัลของการแข่งขันกีฬามวยไทยให้ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมของนักกีฬามวยไทย และเห็นควรว่าควรมีการทำสัญญาระหว่างนักกีฬามวยไทยกับหัวหน้าค่ายมวยไทยเป็นปีต่อปี แทนที่ในการกำหนดสัญญาของการสังกัดค่ายมวยที่กำหนดให้หัวหน้าค่ายมวยมีอิสระในการทำสัญญาระหว่างนักกีฬามวยไทยกับหัวหน้าค่ายมวยเป็นจำนวนกี่ปีก็ได้แต่ต้องไม่เกินแปดปี เพื่อความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพของนักกีฬามวยไทยและหัวหน้าค่ายมวยที่จะมีทางเลือกในการทำสัญญากับนักกีฬามวยไทยไว้ด้วยว่าถ้านักมวยคนไหนไม่มีการพัฒนาหรือมีความประพฤติที่ไม่ดีก็สามารถไม่ทำสัญญาด้วยก็ได้

เมื่อพิจารณาจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของบุคคลที่อยู่ในวงการมวยไทยเกี่ยวกับเรื่องของการสังกัดค่ายมวยของนักมวยไทย สรุปความคิดได้ว่า ในเรื่องของสังกัดค่ายมวยนั้นไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาพของนักมวยที่หัวหน้าค่ายมวยต้องทำการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็ก อีกทั้งให้ที่พักอาศัยรวมถึงให้การศึกษา จึงเป็นบุญคุณกันทั้งสองฝ่ายและการแข่งขันในแต่ละครั้งนั้นจะแบ่งสายการแข่งขันของผู้จัดการจัดการแข่งขันในแต่ละคน จะไปแข่งขันนอกเหนือจากผู้จัดการแข่งขันที่ได้อยู่ในสังกัดของผู้จัดการแข่งขันคนนั้นไม่ได้และการหาการแข่งขันในแต่ละครั้งต้องอาศัยความเชื่อถือของหัวหน้าค่ายมวยนั้นเป็นประกันว่านักมวยคนนั้นจะทำการแข่งขันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะทุจริตร

ดังนั้นจากการศึกษากฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศอื่นทั้งสัมภาษณ์บุคคลในวงการกีฬามวยไทยในประเทศไทย ผู้วิจัยเห็นควรว่าควรมีการปรับแก้ไขในเรื่องการกำหนดของเขตของสัญญาในเรื่องการสังกัดค่ายมวยให้ชัดเจนว่ากี่ปีไม่ควรจะกำหนดตามอิสระของหัวหน้าค่ายมวยและนักกีฬามวยไทยแม้จะมีข้อกำหนดอยู่แล้วว่าไม่ให้เกิน 8 ปี แต่ทางผู้วิจัยเห็นว่าควรกำหนดการทำสัญญาเป็นปีต่อปีและในการขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยไทยในแต่ละครั้งควรแนบสัญญาระหว่างนักกีฬามวยไทยกับหัวหน้าค่ายมวยไทยมาด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยไทย เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วต้องมีการจัดทำสัญญาขึ้นมาใหม่ เพื่อมาขอต่อทะเบียนกับทางสมาคมเพื่อความเป็นธรรมแก่นักกีฬามวยไทยและหัวหน้าค่ายมวยทั้งสองฝ่าย

4.2 วิเคราะห์ปัญหาด้านการทุจริตในกีฬามวยไทย

ในด้านการทุจริตในกีฬามวยไทยนั้นเป็นปัญหาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินของกรรมการหรือการใช้อำนาจบีบบังคับจากหัวหน้าค่ายมวยหรืออาจเป็นเพราะนักมวยเองที่ต้องการเงินหรืออาจถูกบังคับขู่เข็ญจากผู้มีอิทธิพลในวงการมวยบังคับให้กระทำการทุจริตในกีฬามวยไทย เพราะมนุษย์ทุกคนนั้นมักมีแรงจูงใจในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วแม้สิ่งที่ทำไปมันผิดกฎหมายแต่เห็นแล้วว่ามันคุ้มก็จะทำการทุจริตนั้นเนื่องด้วยสภาพทางกฎหมายในประเทศไทยนั้นการบังคับใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 นั้นไม่จริงจังในการบังคับใช้กฎหมายทำให้บุคคลวงการมวยหลายคนนั้นมีช่องว่างที่จะกระทำการทุจริต

เมื่อได้พิจารณาจากพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 จะเห็นว่ามาตรา 48 ถึงมาตรา 51 ที่กล่าวถึงเรื่องห้ามบุคคลในวงการมวยไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสิน นักมวย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการมวย ให้หรือรับทรัพย์สินเพื่อเป็นการจูงใจในการทุจริตมีบทลงโทษที่ชัดเจน แต่จะทราบได้อย่างไร

ว่าการพิจารณาในการกำหนดโทษหรือคณะกรรมการที่ตัดสินความผิดจะได้รับความเป็นธรรม เพราะคณะกรรมการที่ตัดสินความผิดของการทุจริตนั้นก็เป็นคนในวงการมวยตัดสินความผิดกันเองเพราะเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นแล้วนักมวยจะถูกนำตัวไปสอบสวน โดยมีนายสนามมวย หัวหน้าค่ายมวย นักมวย เข้าสู่กระบวนการสอบสวนกันเองโดยบุคคลภายนอกไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่านักมวยเองจะได้รับความเป็นธรรมมากน้อยเพียงใดหรือจะเป็นประเด็นในเรื่องการวางยานักมวยซึ่งคนที่กระทำนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ชิดตัวนักมวยเองหรือคนในวงการมวยที่กระทำโดยหวังผลกำไรในการเล่นการพนันในการชกมวยครั้งนั้น ในหลายครั้งรู้ตัวผู้ที่กระทำแต่ก็ไม่สามารถเอาผิดได้เพราะอำนาจของผู้มีอิทธิพลให้การปกปิดความผิดอยู่ การบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่จะต้องแก้ไข ในเรื่องบทลงโทษผู้กระทำความผิดนั้นควรมีบทลงโทษให้รุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อตามทฤษฎีทางเลือกนั้นจะเห็นได้ว่า มนุษย์ทุกคนนั้นย่อมแสวงหาความสุขส่วนตนเป็นที่ตั้งการที่จะกระทำการทุจริตในกีฬามวยนั้นเมื่อผู้ที่จะกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือบุคคลในวงการมวยเห็นแล้วว่ากระทำแล้วคุ้มทุนหรือได้มากกว่าเสีย มนุษย์จะมีพฤติกรรมที่ซังน้ำหนักว่าควรจะทำหรือไม่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่จริงจังทำให้ผู้ที่จะกระทำความผิดเห็นแล้วว่ากระทำแล้วมีสิทธิรอดจากการถูกลงโทษจากกฎหมายทำให้เกิดปัญหาเรื่องทุจริตมากมายในวงการมวยไทย อีกทั้งการมีเงินเดิมพันเข้ามาพร้อมกับกีฬาทำให้นักพนันนั้นอาศัยช่องว่างของกฎหมายที่ไม่มีการลงโทษอย่างจริงจังกระทำความผิดอยู่เรื่อยๆ

จากประเด็นดังกล่าวปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการเอาผิดผู้ที่กระทำการทุจริตในกีฬามวยไทยมีน้อยมาก แม้ทราบตัวผู้กระทำความผิดก็ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นกรณีการล้มมวยหรือการวางยานักมวยที่ได้เห็นตามข่าวอยู่เรื่อยๆแต่ไม่มีการจับกุมผู้กระทำความผิดแต่อย่างใดเพราะการวางยานักมวยนั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตแก่นักมวยเองที่โดนวางยาอย่างเช่นในกรณีในการแข่งขันมวยไทย สิกัดาวรุ่งเพชรสาทร ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยตัวนเป้ ส.สมหาย ได้เกิดอาการอาเจียนและหมดสติหลังทำการไหว้ครูก่อนการชกมวยไม่กี่นาทีเนื่องจากวงการมวยสมัยนี้เป็นกีฬาที่ผสมการพนันทำให้ผู้เล่นการพนันหลายคนอาศัยช่องว่างทำการทุจริตเพื่อหวังในเงินพนัน

ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าว จึงควรศึกษาหลักกฎหมายของต่างประเทศเพื่อนำมาปรับแก้ไขในกฎหมายของประเทศไทยโดยกฎหมายที่นำมาศึกษาได้แก่ กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย

สำหรับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ได้ออกกฎหมายไว้เฉพาะคือกฎหมาย § 224. Bribery in sporting contests ที่ได้กำหนดเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตทางกีฬาไว้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการสมคบคิดการวางแผนหรือการกระทำใดๆที่สื่อกระทำการทุจริตโดยคำว่าบุคคลตามกฎหมายนี้จะรวมถึงบริษัทหรือองค์กรต่างๆทั้งหมด และเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ได้ทั่วประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ทางกฎหมายนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องกระบวนการพิจารณาหรือการรายงานความผิดที่นักกีฬาคนนั้นถูกกล่าวหาไว้

สำหรับกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลียก็ได้วางกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตด้านกีฬาไว้เฉพาะคือกฎหมายที่มีชื่อว่า Anti-Match Fixing Policy ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายนี้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดให้แจ้งรายงานต่อคณะกรรมการภายใน 48 ชั่วโมงซึ่งอาจทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาแก่คณะกรรมการแล้วแต่ดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยต้องรายงานความจริงและเก็บเป็นความลับแต่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ถ้าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการซึ่งในส่วนนี้ในส่วนนี้จะป้องกันไม่ให้คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการบังคับใช้กฎและข้อบังคับอื่นหรืออ้างถึงการดำเนินการที่ต้องห้ามต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายของประเทศไทยและข้อกฎหมายของทั้งสหรัฐอเมริกาและข้อกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลียแล้วมาวิเคราะห์ในปัญหาเรื่องการทุจริตในกีฬามวยไทยโดยกฎหมายของทั้งสองประเทศนั้นได้กำหนดกฎหมายไว้เฉพาะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตโดยตรงและไม่ให้กฎหมายใดมาบังคับใช้แทนได้โดยกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลียก็ได้วางกฎหมายไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการรายงานการถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตทางกีฬาอีกทั้งมีคณะกรรมการที่ไม่เกี่ยวกับวงการมวยซึ่งเป็นคณะกรรมการแยกเฉพาะถือว่ามีอำนาจหน้าที่ปรับใช้กับกฎหมายของประเทศไทย

เพื่อความชัดเจนผู้วิจัยจึงได้ทำการสัมภาษณ์บุคคลในวงการมวยว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขการทุจริตในกีฬามวยไทยต่อไป

จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในกีฬามวยไทยจำนวน 5 คน โดยสัมภาษณ์ นักมวย ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย นักวิชาการและบุคคลในสมาคมกีฬามวยมีความคิดเห็นว่าการก่อตั้งองค์กรอิสระในการตรวจสอบในเรื่องการทุจริตในกีฬามวยไทยโดยสองเสียงเห็นด้วย อีกสองเสียงเห็นควรด้วยในการก่อตั้งองค์กรอิสระแต่มีความคิดเห็นว่าเป็นไปได้ยากที่จะทำการก่อตั้งองค์กรอิสระเนื่องจากการก่อตั้งองค์กรอิสระในแต่ละครั้งนั้นจะคำนึงถึงเรื่องงบประมาณบุคคลที่จะเข้ามา

ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตในกีฬามวยไทยเพราะสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย (The Professional Boxing Association of Thailand) ต้องเป็นผู้ที่จะทำการก่อตั้งองค์กรอิสระนี้ขึ้นมา อาจทำห้วงประมาณนั้น ไม่เพียงพอ ส่วนอีกหนึ่งเสียงมีความเห็นว่าควรเพิ่ม โทษในการทุจริตในกีฬามวยไทยให้มากขึ้น โดยเสนอเป็นลงโทษผู้กระทำความผิดเมื่อพิสูจน์ว่ามีความผิดจริงเป็นการลงโทษห้ามเข้าร่วมการแข่งขันหรือยุ่งเกี่ยวกับกีฬามวยไทยไปตลอดชีวิตเพื่อให้ผู้ที่กระทำ ความผิดเกิดความเกรงกลัว

เมื่อพิจารณาจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของบุคคลที่อยู่ในวงการมวยไทยเกี่ยวกับเรื่อง การทุจริต ในกีฬามวยไทยนั้น สรุปความคิดเห็นได้ว่า การทุจริตในกีฬามวยไทยนั้นเป็นเรื่องที่เป็น ปัญหาอย่างยาวนานและการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้กระทำความผิดมักจะกระทำความผิดแบบเดิม ซ้ำๆ เนื่องจากกฎหมายนั้นไม่รุนแรงและการลงโทษ ผู้กระทำความผิดนั้นไม่เห็นเป็นรูปธรรม

ดังนั้นจากการศึกษากฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศอื่นทั้ง สัมภาษณ์บุคคลใน วงการกีฬามวยไทยในประเทศไทย ผู้วิจัยเห็นควรว่าควรมีการปรับแก้ไขในเรื่อง การกำหนดโทษของการทุจริตในกีฬามวยไทยมาตรา 59 และมาตรา 60 ในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 เห็นควรว่าควรมีบทลงโทษ ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่บทลงโทษจำคุก เพราะ เนื่องจากเมื่อพ้นโทษก็อาจมีการกระทำความผิดซ้ำอีกได้ควรเพิ่มบทลงโทษ โดยการห้ามยุ่งเกี่ยวกับ กีฬามวยไปตลอดชีวิตและควรปรับปรุงในเรื่องของโทษปรับให้ขึ้นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริม กีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 โดยให้มีโทษปรับจากโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทแก้ไขเป็นโทษปรับตั้งแต่สองแสนถึงห้าแสนบาท อีกทั้งควรมีองค์กรอิสระในการตรวจสอบในเรื่องการทุจริตในกีฬามวย โดยเฉพาะ โดยไม่ขึ้นกับกฎหมายอื่นและเป็นองค์กรที่มีอิสระในการตรวจสอบเพื่อความ โปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการ บังคับใช้กฎหมายให้เป็นรูปธรรม

4.3 วิเคราะห์ปัญหาด้านการใช้สารกระตุ้นในกีฬามวยไทย

การใช้สารกระตุ้นทางกีฬาในกีฬามวยไทยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมกระทำนักเนื่องจากมีราคาที่สูง แต่เนื่องด้วยสภาพของกีฬามวยไทยในประเทศไทยในปัจจุบันที่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องใน อนาคตเรื่องของการใช้สารกระตุ้นในกีฬามวยไทยอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะการพนันของกีฬามวยใน เวทีมวยมาตรฐานในแต่ละครั้งมีเงินหมุนเวียนต่อการชกหนึ่งครั้งไม่ต่ำกว่าหลายล้านบาท ซึ่งการใช้

สารกระตุ้นในกีฬามวยไทยนั้นอาจทำได้โดยการใช้อาหารหรือการถ่ายโอนเลือด ซึ่งการใช้สารกระตุ้นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้หรือผู้เข้าร่วมการแข่งขันอาจทำให้เกิดอันตรายได้ปัญหาต่อมาจะทำให้เกิดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม จากการวิเคราะห์จากทฤษฎีของมาสโลว์นั้นจะเห็นว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมักมีความต้องการพื้นฐานเพื่อที่จะให้ตนเองนั้นอยู่ในจุดสูงสุดไม่ว่าจะเป็นความต้องการความมั่นคงหรือความต้องการที่จะรู้สึกให้ตนเองนั้นมีค่านักกีฬามวยไทยนั้นยึดถืออาชีพชกมวยเป็นหลักการต้องการความมั่นคงในด้านอาชีพและต้องการให้ตัวเองมีค่าอยู่เสมอการใช้สารกระตุ้นถือเป็นตัวช่วยที่จะให้ตนเองนั้นอยู่ในจุดสูงสุดในการประกอบอาชีพชกมวย เมื่อนักมวยนั้นอยู่ในจุดสูงสุดก็สามารถได้รับเงินตอบแทนในการชกมวยในแต่ละครั้งที่สูงเพื่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพของตน

เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 แล้วนั้นไม่มีข้อบังคับใดที่เกี่ยวกับการห้ามใช้สารกระตุ้นในกีฬามวยไทย มีเพียงแต่พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา พ.ศ. 2555 มาบังคับใช้แต่ยังไม่เคยได้เห็นนักมวยไทยคนใดได้รับการตรวจสอบสารกระตุ้น เพราะการใช้สารกระตุ้นนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากความบังเอิญในการใช้ยาบางชนิดที่มีส่วนประกอบของตัวยาที่เป็นสารกระตุ้นอยู่ ซึ่งสารกระตุ้นนั้นจะทำหน้าที่ในการเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬา อาจส่งผลให้เหนื่อยน้อยลงหรือหายจากอาการบาดเจ็บเร็วขึ้นซึ่งยาบางชนิดถือเป็นสารกระตุ้น เช่น ยารักษาโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตและยาขับปัสสาวะ โดยพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 นั้นตามมาตรา 14 โดยให้นายสนามมวยนั้นจัดแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อทำการตรวจสอบสุขภาพนักกีฬามวยไทยก่อนการชกเพื่อรับรองความสมบูรณ์ในการแข่งขันซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่านักมวยไทยคนไหนใช้สารกระตุ้นหรือไม่

จากประเด็นดังกล่าวในปัจจุบันแม้จะมีพระราชบัญญัติการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา พ.ศ. 2555 มาบังคับใช้แต่ยังไม่ได้มีการบังคับใช้กับกีฬามวยไทยอย่างจริงจัง โดยการใช้สารกระตุ้นในกีฬามวยไทยมักอันตรายกว่ากีฬาชนิดอื่น ซึ่งกีฬามวยไทยนั้นเป็นกีฬาที่ต้องใช้ร่างกายปะทะกันอย่างมาก โดยถ้ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สารกระตุ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าร่วมถึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันเอง

ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าว จึงควรศึกษาหลักกฎหมายของต่างประเทศเพื่อนำมาปรับแก้ไข ในกฎหมายของประเทศไทยโดยกฎหมายที่นำมาศึกษาได้แก่ กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และ กฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย

สำหรับสหรัฐอเมริกานั้นได้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับกีฬามวยอาชีพไว้คือกฎหมาย Professional Boxing Safety Act of 1996 แต่ไม่ได้ระบุถึงเรื่องการตรวจสอบการใช้สารกระตุ้นไว้แต่ใน สหรัฐอเมริกานั้นได้มีองค์กรที่ควบคุมการใช้สารกระตุ้นทางกีฬาไว้โดยเฉพาะโดยองค์กรนี้มีชื่อว่า United States Anti-Doping Agency Reauthorization act (USADA) โดยองค์กรนี้มีหน้าที่ควบคุม กีฬาภายในประเทศโดยเป็นองค์กรอิสระที่สามารถคุ้มครองตรวจสอบการแข่งขันกีฬาภายในประเทศได้ เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสและเป็นธรรมในการแข่งขันกีฬาในแต่ละครั้ง

สำหรับเครือรัฐออสเตรเลียนั้นได้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับกีฬามวยอาชีพไว้โดยเฉพาะกฎหมาย นั้นคือว่า Professional Boxing and Combat Sports Act 1985 ได้กล่าวถึงการตรวจสอบการใช้สาร กระตุ้นหรือการใช้ยาไว้ในหัวข้อที่ 3 ชื่อว่า Medical examinations and fitness tests โดยได้กล่าวว่า ต้องมีการตรวจ ร่างกายรวมถึงการใช้ยาก่อนการแข่งขัน 24 ชั่วโมงและภายหลังการแข่งขัน 24 ชั่วโมงหรือเวลาอื่นที่ คณะกรรมการจะเรียกตรวจสอบและในเครือรัฐออสเตรเลียนั้นยังมีองค์กร อิสระในการตรวจสอบการใช้สาร กระตุ้นทางกีฬาอยู่อีกด้วยองค์กรนี้มีชื่อว่า “Australian Sports Anti-Doping Authority 2006 (ASADA)” ซึ่งมี หน้าที่ควบคุมดูแลและการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ โดยผู้ที่ถูกคุ้มครองพบการใช้สารกระตุ้นทางกีฬานั้น จะอ้างว่าไม่มีเจตนาไม่ได้

โดยทั้งสองประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลียนั้นได้ใช้หลักการตรวจสอบ เดียวกันโดยใช้หลักการตรวจสอบขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA)

เมื่อพิจารณาจากกฎหมายของทั้งสหรัฐอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลียนมาวิเคราะห์ในตัว ปัญหาของกฎหมายในเรื่องการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาโดยในสหรัฐอเมริกานั้นในกฎหมายที่ เกี่ยวกับกีฬามวยอาชีพนั้นไม่ได้ระบุไว้แต่มีองค์กรอิสระในการตรวจสอบกีฬาภายในประเทศของ ตนเองแต่ในประเทศ เครือรัฐออสเตรเลียนั้นได้กำหนดไว้ว่าต้องตรวจสอบการใช้ยาหรือการตรวจ สุขภาพก่อนทำการแข่งขัน 24 ชั่วโมงและภายหลังการแข่งขัน 24 ชั่วโมงและทางคณะกรรมการ สามารถเรียกให้ตรวจสอบได้ทุกเวลาตามที่ คณะกรรมการต้องการและในเครือรัฐออสเตรเลียนี้ยังมี องค์กรอิสระในการตรวจสอบอีกด้วย

เพื่อความชัดเจนผู้วิจัยจึงได้ทำการสัมภาษณ์บุคคลในวงการมวยว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ เพื่อเป็น แนวทางในการแก้ไขการทุจริตในกีฬามวยไทยต่อไป

จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในกีฬามวยไทยจำนวน 5 คน โดยสัมภาษณ์ นักมวย ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย นักวิชาการและบุคคลในสมาคมกีฬามวยโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทย 4 คน เห็นควรว่าควรมีการตรวจสอบกระตุ้นในกีฬามวยไทยโดยอาจจะทำให้เป็นการคุ้มครองนักกีฬาทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน อีกทั้งควรตรวจนักกีฬามวยไทยที่มาจากต่างประเทศด้วยเนื่องจากนักกีฬาต่างประเทศนั้นมีโอกาสใช้สารกระตุ้นมากกว่านักกีฬาในประเทศไทยเนื่องจากมีความรู้ในเรื่องการใช้สารกระตุ้นมากกว่าอีกทั้งควรก่อตั้งองค์กรอิสระในการตรวจสอบในเรื่องการใช้สารกระตุ้นในกีฬามวยไทย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการตรวจสอบโดยอาจใช้ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อเป็นการปกปิดเป็นความลับในการตรวจสอบในแต่ละครั้งเพื่อความเป็นธรรมของผู้ที่ถูกตรวจสอบอีกด้วย โดยอีก 1 เสียงนั้นไม่เห็นด้วยกับการตรวจสอบกระตุ้นในกีฬามวยไทยเนื่องจากเห็นว่านักกีฬามวยไทยในปัจจุบันนั้นมีการใช้สารกระตุ้นกันอยู่แล้ว การตรวจนั้นอาจใช้เวลาานและเห็นว่าการตรวจสอบนั้นอาจเกิดความไม่เป็นธรรมและอาจเกิดการกลั่นแกล้งกันได้

เมื่อพิจารณาจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของบุคคลที่อยู่ในวงการมวยไทยเกี่ยวกับเรื่องการใช้สารกระตุ้นในกีฬามวยไทย สรุปความคิดเห็นได้ว่า การใช้สารกระตุ้นนั้นถือเป็นอันตรายในการแข่งขันกีฬาและการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม อีกทั้งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เองและปัจจุบันแม้มีกฎหมายในเรื่องการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬามวยบังคับใช้แต่ด้วยวงการมวยไทยนั้นเป็นวงการที่ใหญ่อีกทั้งมีผู้มีอิทธิพลมากจึงไม่สามารถบังคับใช้ได้ว่าเป็นรูปธรรม

ดังนั้นจากการศึกษากฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศ อีกทั้งสัมภาษณ์บุคคลในวงการกีฬามวยไทยในประเทศไทย ผู้วิจัยเห็นควรว่าควรมีการเพิ่มเติมข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ในเรื่องการควบคุมการใช้สารต้องห้ามมาบังคับใช้อีกทั้งเห็นควรให้มีองค์กรอิสระในการตรวจสอบเพราะแม้มีกฎหมายระบุไว้ในพระราชบัญญัติกีฬามวยแล้วก็อาจจะไม่เกิดการบังคับใช้จริงจางเนื่องจากบุคคลในวงการมวยนั้นมักใกล้ชิดกันเองการบังคับใช้กฎหมายจึงไม่เป็นผล

4.4 วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณสมบัติและมาตรฐานของผู้ฝึกสอนทางกีฬา

ในส่วนของคุณภาพของผู้ฝึกสอนทางกีฬามวยไทยในประเทศไทยนั้น ผู้ฝึกสอนทางกีฬามักเป็นส่วนสำคัญทำให้นักกีฬานั้นมีความปลอดภัยและเจริญก้าวหน้าในด้านกีฬาอย่างเต็มที่ ผู้ฝึกสอนทางกีฬานั้นไม่ต่างอะไรกับครู ที่ให้ความรู้ความสามารถแก่นักเรียน เป็นบุคคลที่ชี้แนะแนวทางให้นักกีฬานั้นประสบความสำเร็จ ผู้ฝึกสอนทางกีฬานั้นจึงต้องมีความรู้ความสามารถในกีฬานั้นอีกทั้งต้องสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ของตนให้กับนักกีฬาที่ตนนั้นดูแลอยู่และต้องมีจิตวิทยาสร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬารวมถึงสามารถดูแลสุขภาพของ นักกีฬาให้สมบูรณ์พร้อมสำหรับการแข่งขันอยู่เสมอ ผู้ฝึกสอนทางกีฬาจึงมีส่วนสำคัญทำให้นักกีฬาประสบความสำเร็จ อีกทั้งกีฬามวยไทยในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ มาตรฐานผู้ฝึกสอนทางกีฬามวยไทยนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กีฬามวยไทยนั้นได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาเรียนกีฬามวยไทยในประเทศไทยนั้นได้รับ การถ่ายทอดวิชามวยไทยได้ถูกต้องตามหลักเดียวกัน แม้ผู้ฝึกสอนทางกีฬามวยไทยในประเทศไทยนั้น จะเป็นนักกีฬามวยไทยที่เคยชกมวยแล้วเลิกชกหรือเลิกทำการแข่งขันจึงหันมาเป็นผู้ฝึกสอนทางกีฬามวยไทย แต่เชื่อว่าบุคคลที่เป็นนักกีฬามวยไทยนั้นจะสามารถสอนกีฬามวยไทยได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งปัญหาของผู้ฝึกสอนทางกีฬาส่วนใหญ่ั้นในการสอนชาวต่างชาติคือการสื่อสารให้ชาวต่างชาตินั้นเข้าใจ การเรียนกีฬามวยไทยอย่างถ่องแท้ และในสมัยนี้ก็จะเห็นนักกีฬามวยไทยที่เลิกชกมวยมันหันไปเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยในต่างประเทศ ซึ่งในต่างประเทศนั้นย่อมให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่ถูกต้องหรือการสอบเพื่อมีใบรับรองการเรียน เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้ฝึกสอนคนนั้นจะได้ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับบุคคลที่สนใจมาเรียนมวยไทย

จะเห็นได้ก็กว่ากีฬามวยไทยในปัจจุบันนั้นไม่ใช้การเรียนเพื่อการแข่งขันเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการเรียนเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเป็นการลดน้ำหนัก ผู้ฝึกสอนทางกีฬามวยนั้นควรมีความรู้ในเรื่องของอื่นๆนอกเหนือจากกีฬามวยไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาการบาดเจ็บเบื้องต้นของผู้ศึกษากีฬามวยไทย เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้องในการรักษาเบื้องต้นให้กับผู้ศึกษากีฬามวยไทย เพื่อลดอาการบาดเจ็บเรื้อรังได้

แม้ปัจจุบันในประเทศไทยนั้นได้มีการออกหลักสูตรมาหลายหลักสูตรเพื่อให้ผู้ฝึกสอนทางกีฬามวยไทยนั้นได้ศึกษา โดยทางกรมพลศึกษาได้ออกหลักสูตรที่เกี่ยวกับกีฬามวยไทยไว้เป็น 9 ชั้น โดยการแบ่งทั้ง 9 ชั้นนั้นจะแบ่งออกเป็น 9 สี ได้แก่

ชั้นที่ 1 ระดับชั้นสายสีขาว

ขั้นที่ 2 ระดับขั้นสายสีเหลือง

ขั้นที่ 3 ระดับขั้นสายสีเขียว

ขั้นที่ 4 ระดับขั้นสายสีฟ้า

ขั้นที่ 5 ระดับขั้นสายสีน้ำเงิน

ขั้นที่ 6 ระดับขั้นสายสีน้ำตาล

ขั้นที่ 7 ระดับขั้นสายสีส้ม

ขั้นที่ 8 ระดับขั้นสายสีแดง

ขั้นที่ 9 ระดับขั้นสายสีดำ¹

โดยการศึกษาทั้ง 9 ขั้นจะเป็นการศึกษากีฬามวยไทยโดยแบ่งเป็นการสอนเกี่ยวกับ

- 1) ทักษะการเคลื่อนไหว
- 2) การไหว้ครูมวยไทย
- 3) ทักษะมวยไทยการใช้มือเป็นอาวุธ
- 4) ทักษะมวยไทยการใช้เท้าเป็นอาวุธ
- 5) กระบวนท่ายุทธมวยไทย
- 6) ทักษะการต่อสู้ รุก-รับ
- 7) การต่อสู้แบบอิสระ

โดยการเรียนรู้จะแบ่งเป็นความยากง่ายตามระดับขั้นที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าแม้กรมพลศึกษาจะออกหลักสูตรกีฬามวยไทยเพื่อให้ผู้ฝึกสอนทางกีฬานั้นได้ศึกษาแต่พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 นั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษานี้

เมื่อพิจารณาจากกฎหมายตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนของผู้ฝึกสอนทางกีฬาไว้ว่า ต้องเป็นบุคคลที่ต้องไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตไม่สมประกอบและไม่ประพฤติเสื่อมเสียแก่วงการมวยจะเห็นได้ว่าเป็นการกำหนดคุณสมบัติที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยไม่ใช่การกำหนดคุณสมบัติของการเป็นผู้ฝึกสอน

¹ หลักสูตรมาตรฐานศิลปะมวยไทย 9 ขั้น. (2560). *สถาบันการพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : <http://www.mots.go.th/download/pdf/CourseStandardTheArtofMuayThai.pdf>. [2560,20 พฤศจิกายน]

ทางกีฬา ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องวิเคราะห์ว่าคุณสมบัติของการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 นั้นเหมาะสมหรือไม่

ในประเด็นดังกล่าวการที่พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 นั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้กีฬามวยไทยนั้นได้มาตรฐานและเพื่อให้แก่นักกีฬามวยไทยนั้นมีความปลอดภัยและทำให้กีฬามวยไทยนั้นได้มาตรฐานสากลเพราะในสมัยนี้กีฬามวยไทยนั้นชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากทำให้เป็นปัญหาว่าชาวต่างชาติหรือคนไทยนั้นได้รับความรู้ความสามารถรวมถึงการสอนที่ถูกต้องจากผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยมากเพียงใด

ดังนั้นจึงควรศึกษากฎหมายของต่างประเทศเพื่อพัฒนาให้กีฬามวยไทยนั้นได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาให้ได้รับความรู้ความสามารถในด้านกีฬามวยไทยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทางผู้วิจัยจึงยกกฎหมายต่างประเทศมาศึกษา โดยกฎหมายต่างประเทศที่นำมาศึกษาเพื่อแก้ไขได้แก่ กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย

โดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีองค์กรที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนทางกีฬาไว้โดยองค์กรนี้มีชื่อว่า “The National Athletic Trainers (NATA)” มาบังคับใช้ผู้ฝึกสอนทางกีฬาที่จะขึ้นทะเบียน โดยทางองค์กรนั้นได้ออกกฎหมายที่มีชื่อว่า Rules And Regulation For Licensing Athletic Trainers เพื่อเป็นหลักในการขึ้นทะเบียนของผู้ฝึกสอนทางกีฬาโดยผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนทางกีฬาได้นั้นต้องผ่านการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเช่นการศึกษาเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือต้องผ่านการศึกษากับวิทยาลัยก่อนถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนทางกีฬาได้และต้องทำการต่ออายุใบอนุญาตทุกปี

สำหรับเครือรัฐออสเตรเลียนั้นก็มีองค์กรที่เกี่ยวกับกีฬาชื่อองค์กรที่มีชื่อว่า Sport and Recreation Victoria และได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวกับกีฬามวยอาชีพและกีฬาต่อสู้อื่นๆไว้โดยกฎหมายนี้มีชื่อว่า Professional Boxing and Combat Sports Act 1985 ได้กำหนดคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนของการเป็นผู้ฝึกสอนทางกีฬาไว้ว่าต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และต้องจบการศึกษาเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใบอนุญาตในการขึ้นทะเบียนนั้นมีอายุ 3 ปี

เมื่อนำข้อกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ มาวิเคราะห์ในปัญหาข้างต้น โดยในกฎหมายต่างประเทศนั้นได้มีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนทางกีฬาที่น่าสนใจและควรนำมาปรับใช้กับกฎหมายในประเทศไทย ดังนี้

1) ในเรื่องคุณสมบัติของการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนทางกีฬาเพราะกีฬามวยไทยนั้นเป็นกีฬาที่ใช้ความรุนแรง ผู้ฝึกสอนทางกีฬานั้นจึงควรต้องมีรู้ความสามารถในการวิเคราะห์อาการ

ขาดเจ็บเบื้องต้นหรือการปฐมพยาบาลให้นักกีฬาเบื้องต้น โดยต้องได้รับใบประกาศนียบัตรในการศึกษาตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยการศึกษาชั้นต้องศึกษาเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือศึกษาในสถานที่ต่างๆตามหลักสูตรที่คณะกรรมการให้การรับรอง

2) ควรมีการกำหนดอายุของใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตของการเป็นผู้ฝึกสอนของกีฬามวยไทยตามกฎหมายต่างประเทศที่ให้อายุของใบอนุญาตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1-3 ปี

3) มีการกำหนดอายุในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนทางกีฬาว่าต้องมีอายุขั้นต่ำกี่ปีซึ่งทางผู้วิจัยเห็นว่าควรมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

4) ควรมีการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนทางกีฬาตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ

เพื่อความชัดเจนผู้วิจัยจึงได้ทำการสัมภาษณ์บุคคลในวงการมวยว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขการทุจริตในกีฬามวยไทยต่อไป

จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในกีฬามวยไทยจำนวน 5 คน โดยสัมภาษณ์ นักมวย ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย นักวิชาการและบุคคลในสมาคมกีฬามวยเห็นควรว่าควรมีการจัดการศึกษาด้านวิชาการเพิ่มเติมให้แก่ผู้ฝึกสอนทางกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยกับนักกีฬามวยไทยเพื่อให้นักกีฬามวยไทยนั้นได้รับประโยชน์สูงสุด โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องในกีฬามวยไทยนั้นเสนอให้ทำให้ทางคณะกรรมการกีฬามวยหรือสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยออกหลักสูตรเพิ่มเติมให้กับบุคคลที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอนทางกีฬามวยไทยได้ทำการเรียนรู้ก่อนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนทางกีฬา หรือออกหลักสูตรเป็นระยะสั้นตามมหาวิทยาลัยหรือสถานที่ต่างๆ ที่สมาคมกีฬามวยอาชีพหรือคณะกรรมการมวยให้การรับรองว่าหลักสูตรนี้ผ่านการรับรองและออกข้อบังคับเพิ่มเติมให้ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนทางกีฬาต้องผ่านหลักสูตรตามที่สมาคมกีฬามวยอาชีพหรือคณะกรรมการให้การรับรองอย่างน้อย 1 หลักสูตร จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนทางกีฬาได้

เมื่อพิจารณาจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของบุคคลที่อยู่ในวงการมวยไทยเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ฝึกสอนในกีฬามวยไทย สรุปความคิดเห็นได้ว่า ปัจจุบันนี้นักกีฬามวยนั้นเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผู้ฝึกสอนทางกีฬามวยไทยนั้นควรมีการกำหนดคุณสมบัติให้ได้มาตรฐานตามหลักสากลเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬามวยไทย

ดังนั้นจากการศึกษากฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศอีกทั้งสัมภาษณ์บุคคลในวงการกีฬามวยไทยในประเทศไทย ผู้วิจัยเห็นควรว่าควรแก้ไขมาตรา 31 ใน

พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 โดยควรแบ่งออกเป็นข้อกำหนดของแต่ละบุคคลเป็นเฉพาะไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวย ควรมีการกำหนดคุณสมบัติให้มากขึ้นเพื่อตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลในแต่ละด้านและควรเพิ่มคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนว่าควรผ่านการเรียนตามหลักสูตรขั้นต้นและได้ใบรับรองก่อนที่จะทำการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนทางกีฬาได้ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของนักกีฬามวย

4.5 การกำหนดคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนของนักกีฬามวยไทย

กีฬามวยไทยในประเทศไทยนั้นเป็นกีฬาที่อยู่กับประเทศไทยมาอย่างช้านาน เด็กที่เกิดมามักได้รับการสั่งสอนให้ต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งกีฬามวยไทยนั้นอยู่ในสายเลือดของคนไทยทุกคน ผู้ปกครองบางคนมันให้เด็กทำการชกกันเล่นๆ เพื่อความสนุกสนาน เพื่อปลุกฝังให้เด็กนั้นรู้จักการต่อสู้แต่เด็กแล้วแต่การเป็นนักกีฬามวยไทยนั้น อาจเรียกได้ว่าส่วนใหญ่แล้วนั้นการที่จะเป็นนักมวยหรือหันมาสนใจกีฬามวยไทยแบบจริงจังมักมีปัญหาอยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นด้วยฐานะทางบ้านที่ค่อนข้างยากจนกีฬามวยไทยจึงเป็นตัวเลือกทางกีฬาแรกๆ เนื่องจากเป็นกีฬาที่ลงทุนน้อยและได้เงินตอบแทนที่สามารถนำมาจุนเจือครอบครัวหรือหาเลี้ยงตัวเองได้ เพราะการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยนั้นมีการจัดการแข่งขันตามต่างจังหวัดอยู่เรื่อยๆ ตามงานประจำปีหรือตามประเพณีของประเทศไทยต่างๆ มักจะมีการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยอยู่ตามงานนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวัดต่างๆ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง และวันสำคัญของไทยต่างๆอีกมากมาย มันมีการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยเพื่อความสนุกสนาน เด็กที่มีฐานะยากจนจะอาศัยช่องทางนี้ในการหาเงินมาจุนเจือครอบครัว หรืออีกประเด็นที่เด็กหรือเยาวชนจะหันมาสนใจในกีฬามวยไทยก็เมื่อโดนรังแกจากเพื่อนจึงอยากหาวิชามาป้องกันตัว จากที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปข้างต้นจะเห็นว่าการเริ่มชกมวยของนักมวยไทยในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นแต่เด็ก โดยเด็กบางคนเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยประมาณ 15 – 17 ปีอาจเคยทำการแข่งขันมาเป็นร้อยครั้งแล้ว โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นจะไม่ว่ารู้อย่างไรร่างกายของตนเองนั้นยังทำการแข่งขันได้หรือไม่ ซึ่งนักกีฬาคนนั้นก็ทำการแข่งขันไปตามสภาพของตนเอง

จะเห็นได้ว่าข้อกำหนดของการเป็นนักกีฬามวยไทยในประเทศไทยนั้นค่อนข้างเปิดกว้างเมื่อพิจารณาจาก พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ที่ได้กำหนดคุณสมบัติของนักกีฬามวยไทยที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยไทยไว้เพียงต้องอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตและไม่ประพฤติตัวเสื่อมเสียแก่วงการมวยซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อว่าข้อบังคับตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 นั้นครอบคลุมเพียงพอแล้วหรือไม่

ในประเด็นนี้เห็นว่าด้วยสภาพทางกีฬามวยในประเทศไทยนั้นนักกีฬามวยไทยเริ่มชกมวย

มาตั้งแต่เด็กแม้ในทางปฏิบัติการขึ้นทะเบียนการเป็นนักกีฬามวยไทยนั้นต้องมีใบรับรองแพทย์อยู่แล้ว แต่การที่นักกีฬานั้นใช้ร่างกายตั้งแต่เด็กอย่างหนักอีกทั้งกีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่ใช้พลังกำลังรวมถึงเป็นกีฬาที่มีการปะทะมากต้องใช้ร่างกายมากกว่ากีฬาทั่วไป อาจมีความเสี่ยงในเรื่องร่างกายรวมถึงอันตรายของชีวิตมากกว่ากีฬาอื่นฉะนั้นการที่กำหนดคุณสมบัติกว้างเกินไปอาจส่งผลอันตรายไปถึงนักกีฬาที่ทำการแข่งขันเอง

ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวจึงควรศึกษากฎหมายของต่างประเทศเพื่อความปลอดภัยในด้านร่างกายและชีวิตของนักกีฬาเอง โดยกฎหมายของต่างประเทศที่จะนำมาศึกษาได้แก่ กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย

สำหรับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยไว้ในกฎหมายที่มีชื่อว่า Professional Boxing Safety Act of 1996 โดยกำหนดคุณสมบัติของการขึ้นทะเบียนไว้ว่า นักกีฬานั้นต้องขึ้นทะเบียนกับรัฐตามถิ่นที่อยู่ของตนและเมื่อได้บัตรประจำตัวแล้วจะต้องมาทำการต่ออายุในอนุญาตประกอบวิชาชีพมวยทุกๆ 4 ปี ซึ่งทางสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของตัวนักกีฬาเองโดยกำหนดให้นักกีฬานั้นเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของนักกีฬาที่จะมาขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยและให้คณะกรรมการทำการพิจารณาโดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยของตัวนักกีฬาเป็นหลักและอาจให้นักกีฬามวยนั้นมาทำการตรวจกับแพทย์เป็นระยะๆ เพื่อตรวจหาอาการบาดเจ็บทางสมอง

สำหรับกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลียนั้นได้มีกฎหมายที่กำหนดคุณสมบัติของนักกีฬาไว้โดยกฎหมายนี้มีชื่อว่า Professional Boxing and Combat Sports Act 1985 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ว่า นักกีฬาคนนั้นต้องไม่เคยเข้าทำการแข่งขันกีฬาอาชีพมาก่อนการขึ้นทะเบียนและต้องเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของนักกีฬา ก่อนทำการขึ้นทะเบียนถ้าได้ขึ้นทะเบียนกับรัฐที่นักกีฬาคนนั้นอาศัยอยู่แล้วต้องแจ้งให้กับคณะกรรมการทราบจึงจะไม่ต้องขึ้นทะเบียนอีกในกรณีที่แข่งขันข้ามรัฐต่างๆ

เมื่อพิจารณาจากข้อบังคับตามกฎหมายทั้งประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศแล้ว มาวิเคราะห์จะเห็นได้ว่ากีฬามวยนั้นเป็นกีฬาที่ต้องใช้ร่างกายในการปะทะมากการกำหนดคุณสมบัติของการขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยนั้นจึงสำคัญเพื่อความปลอดภัยด้านร่างกายและชีวิตของนักกีฬาคนนั้นๆ เพราะเมื่อข้อกำหนดทางกฎหมายนั้นไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ผลเสียย่อมเกิดกับนักกีฬาหรือครอบครัวของนักกีฬาเองที่จะต้องรับผิดชอบทั้งชีวิตภายหลังการชกมวยหรือหลังจากเลิกชกมวยไปแล้วแม้จะมีสวัสดิการของนักกีฬามวยรองรับแต่ในสภาพปัจจุบันจะเห็นได้ว่านักมวยส่วนมากหลังจากเลิกชกมวยไปแล้วต้องแบกรับสภาพของตนเองที่ได้ใช้ร่างกายในช่วงวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนอย่างหนัก ผลเสียที่เกิดขึ้นจะตกอยู่กับครอบครัวของนักกีฬาคนนั้น

จากกรณีข้างต้นจะเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 มาตรา 29 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้จะขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยไว้โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของนักมวยคนนั้นว่า สมบูรณ์หรือไม่และไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตของกีฬามวยไว้ ทำให้นักมวยเมื่อชกมวยไปนานๆ แล้ว ย่อมไม่รู้ว่าร่างกายตนเองนั้นยังสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ จึงควรเพิ่มการกำหนดคุณสมบัติให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจมีการต่ออายุใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพมวยทุกๆ กี่ปี หรือเพิ่มข้อกำหนดคุณสมบัติไว้ว่าก่อนการขึ้นทะเบียนควรมีใบรับรองแพทย์ว่าสมอนั้น สมบูรณ์ดี และต้องมีการตรวจสอบและร่างกายของนักกีฬามวยอย่างละเอียดทุกๆ กี่ปี เพื่อความชัดเจนผู้วิจัยจึงได้ทำการสัมภาษณ์บุคคลในวงการมวยว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขการทุจริตในกีฬามวยไทยต่อไป

จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในกีฬามวยไทยจำนวน 5 คน โดยสัมภาษณ์ นักมวย ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย นักวิชาการและบุคคลในสมาคมกีฬามวยเห็นว่านักกีฬามวยไทยในประเทศไทยนั้นมีการขึ้นทะเบียนเพียงครั้งเดียวในครั้งแรกที่ขึ้นทะเบียนและตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 นั้น ไม่มีการระงับการให้ต่ออายุของใบอนุญาตของการเป็นนักกีฬามวยไทย อีกทั้งนักกีฬามวยไทยในประเทศไทยนั้นเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่ยังเด็ก และมีการแข่งขันอยู่บ่อยครั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในกีฬามวยจึงเห็นควรว่าควรมีการต่อใบอนุญาตในการทำการแข่งขันกีฬามวยไทยในทุกๆ ปีและควรได้รับการตรวจสอบสุขภาพอย่างละเอียดทุกครั้งทั้งในทางร่างกายและสมองโดยนำคำแนะนำทางการแพทย์มาเป็นระบุนักกีฬามวยไทยคนนั้นยังสามารถทำการแข่งขันได้อีกหรือไม่ โดยทางสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนั้นเป็นฝ่ายที่ระบุนุ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองด้วยเพื่อป้องกันการปลอมใบรับรองแพทย์ เพื่อความปลอดภัยและได้มาตรฐานของนักกีฬามวยไทย อีกทั้งการต่อทะเบียนเป็นนักกีฬามวยไทยทุกครั้งควรมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดทุกครั้งด้วย

ดังนั้นจากการศึกษากฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศอีกทั้งสัมภาษณ์บุคคลในวงการกีฬามวยไทยในประเทศไทย ผู้วิจัยเห็นควรว่าควรมีการปรับแก้ไขในเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของการขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยไทยในมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 โดยกำหนดให้มีการต่ออายุทุก 1 ปี และในการต่อบัตรประจำตัวในแต่ละครั้งต้องมีการตรวจสอบทางสมองจากแพทย์โดยละเอียดตามโรงพยาบาลที่สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยกำหนด โดยให้แพทย์ระบุนักมวยคนนั้นยังสามารถทำการแข่งขันได้หรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬามวยไทย

จากข้อวิเคราะห์กฎหมายในประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศผู้วิจัยได้จัดทำตารางเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนความต่างของข้อกำหนดต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศดังนี้

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบกฎหมายควบคุมเรื่องการสังกัดค่ายมวย

ประเทศ	ประเทศไทย	สหรัฐอเมริกา	เครือรัฐออสเตรเลีย
ชื่อกฎหมาย	พระราชบัญญัติกีฬา มวย พ.ศ.2542	Professional Boxing Safety Act of 1996	Professional Boxing and Combat Sports Act 1985
บทบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง	มาตรา 30 นักมวยที่จดทะเบียน แล้วต้องสังกัดค่ายมวย ใดค่ายมวยหนึ่งในการ ชกแต่ละครั้งแต่เพียง ค่ายมวยเดียว และต้อง ปฏิบัติตามระเบียบของ ค่ายมวยที่ได้รับความ เห็นชอบของ คณะกรรมการโดย เคร่งครัด ข้อตกลงจำกัดไม่ให้ นักมวยย้าย สังกัดค่าย มวยเป็น โฆษะ เว้นแต่ จะเป็นไปตามระเบียบที่ คณะกรรมการกำหนด	ไม่มีระบุ	ไม่มีระบุ
บทกำหนดโทษ	ผลคือขึ้นทะเบียนไม่ได้	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตในกีฬามวย

ประเทศ	ประเทศไทย	สหรัฐอเมริกา	เครือรัฐออสเตรเลีย
ชื่อกฎหมาย	พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542	U.S. Code 2012 Bribery in sporting contests	Anti-Match-fixing Policy 2014
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	มาตรา 49 – มาตรา 51 ห้ามให้บุคคลใดให้หรือรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจให้กระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา ผู้ตัดสินหรือบุคคลในวงการมวยเพื่อกระทำการทุจริตไม่ว่าจะเป็นการกำหนดผลการแข่งขันล่วงหน้าหรือการล้มมวยข้อตกลงจำกัดไม่ให้นักมวยย้ายสังกัดค่ายมวยเป็นโมฆะ เว้นแต่จะเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด	§ 224 ควบคุมกีฬาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทเดี่ยวหรือทีมโดยคำว่าบุคคลครอบคลุมถึง องค์กร บริษัท รวมถึงหุ้นส่วนทุกประเภทสมาคมต่างๆ ข้อบังคับนี้ไม่มีข้อยกเว้นตามกฎหมายในรัฐต่างๆ	ใช้ควบคุมถึงตัวแทนนักกีฬา นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการกีฬาห้ามให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับนี้ เข้าทำการพนันในกีฬาหรือเข้าสู่วงจรทางการเงินทางกีฬาในรูปแบบใดๆ เมื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดต้องให้คำอธิบายของข้อถูกกล่าวหาใน 48 ชั่วโมง
บทกำหนดโทษ	มาตรา 59 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 48 มาตรา 49 หรือมาตรา 50 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	§ 224 (a) ผู้ใดพยายามกระทำการใดๆหรือวางแผนเพื่อทำการตัดสินบนการแข่งขันทางกีฬาต้องมีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินห้าปีหรือทั้งจำทั้งปรับ	เมื่อศาลได้พิจารณาความผิดแล้ว ผู้ที่กระทำความผิดจะถูกลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นการปรับ การระงับการแข่งขันหรือระงับการต่ออายุใบอนุญาต

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้นในกีฬา

ประเทศ	ประเทศไทย	สหรัฐอเมริกา	เครือรัฐออสเตรเลีย
ชื่อกฎหมาย	พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542	U.S. Code 2012 Designation of United States Anti-Doping Agency	Australian Sports Anti- Doping Authority Regulation Act 2006
บทบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง	ไม่ระบุ	§ 2001 ใช้หลักการตรวจสอบ ขององค์กรต่อต้านการ ใช้สารต้องห้ามโลกเป็น องค์กรอิสระตรวจสอบ กีฬาภายในประเทศ ทั้งหมด	ใช้หลักการตรวจสอบ ขององค์กรต่อต้านการ ใช้สารต้องห้ามโลก องค์กรอิสระตรวจสอบ กีฬาภายในประเทศ ทั้งหมดนักกีฬาที่ถูก ตรวจสอบแล้วพบว่าใช้ สารต้องห้ามจะอ้างว่า ไม่เจตนาไม่ได้
บทกำหนดโทษ	ไม่ระบุ	บทลงโทษของแต่ละ บุคคลจะไม่เท่ากันโดย การใช้สารกระตุ้นที่ ไม่ได้ถูกระบุไว้ใน รายการสารกระตุ้นจะถูก ห้ามแข่งขันเป็นเวลา 4 ปี เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ากระทำ ไปโดยไม่มีเจตนาซึ่งโทษ อาจลดลงแต่ถ้าเจตนาใน การใช้สารกระตุ้นทาง กีฬาจะถูกตัดสินพักการ แข่งขันเป็นเวลา 4 ปีโดย ไม่มีข้อยกเว้นแต่ในกรณี ที่ใช้สารกระตุ้นที่ไม่ได้ ระบุไว้ในรายการสาร กระตุ้น โทษจะเหลือ 2 ปี	บทลงโทษของแต่ละ บุคคลจะไม่เท่ากันโดย การใช้สารกระตุ้นที่ ไม่ได้ถูกระบุไว้ใน รายการสารกระตุ้นจะถูก ห้ามแข่งขันเป็นเวลา 4 ปี เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ากระทำ ไปโดยไม่มีเจตนาซึ่งโทษ อาจลดลงแต่ถ้าเจตนาใน การใช้สารกระตุ้นทาง กีฬาจะถูกตัดสินพักการ แข่งขันเป็นเวลา 4 ปีโดย ไม่มีข้อยกเว้นแต่ในกรณี ที่ใช้สารกระตุ้นที่ไม่ได้ ระบุไว้ในรายการสาร กระตุ้น โทษจะเหลือ 2 ปี

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ฝึกสอนทางกีฬา

ประเทศ	ประเทศไทย	สหรัฐอเมริกา	เครือรัฐออสเตรเลีย
ชื่อกฎหมาย	พระราชบัญญัติกีฬา มวย พ.ศ.2542	Rules And Regulation For Licensing Athletic Trainers 2003	Professional Boxing and Combat Sports Act 1985
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	มาตรา 31 ผู้ฝึกสอน ผู้ ตัดสิน และหัวหน้าค่าย มวยต้อง (๑) ไม่เป็นโรคพิษสุรา เรื้อรัง หรือติดยาเสพติด ให้โทษ หรือเป็นโรคที่ คณะกรรมการกำหนด (๒) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ (๓) ไม่เป็นผู้มีความ ประพฤติเสียหาย ซึ่ง คณะกรรมการเห็นว่า จะนำมาซึ่งความเสื่อม เสียแก่วงการกีฬามวย	ผู้ฝึกสอนที่จะขอขึ้น ทะเบียนหรือขอ ใบอนุญาตเป็นผู้ ฝึกสอนทางกีฬาได้นั้น ต้องผ่านหลักสูตรชั้น ต่ำจากวิทยาลัยหรือ วิทยาลัยที่ได้รับการ รับรองหรือจบ การศึกษาปริญญาตรี หรือจบหลักสูตรตามที่ องค์กรผู้ฝึกสอนทาง กีฬานุมัติตาม มหาวิทยาลัยหรือ วิทยาลัยต่างๆ และต้อง ต่ออายุทุกปีตามวัน และเวลาที่กฎหมาย กำหนด	ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องศึกษา จบหลักสูตรการปฐม พยาบาลเบื้องต้นและ ใบอนุญาตนั้นจะมีผล บังคับใช้ 3 ปี
บทกำหนดโทษ	ไม่มีบทกำหนดโทษ	ผลคือขึ้นทะเบียน ไม่ได้แต่ไม่มีบท กำหนดโทษ	ไม่มีบทกำหนดโทษ

ตารางที่ 5 ตารางแสดงการเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬา

ประเทศ	ประเทศไทย	สหรัฐอเมริกา	เครือรัฐออสเตรเลีย
ชื่อกฎหมาย	พระราชบัญญัติกีฬา มวย พ.ศ.2542	Professional Boxing Safety Act of 1996	Professional Boxing and Combat Sports Act 1985
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	มาตรา 29 นักมวยที่จะ จดทะเบียนได้ต้อง (1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบ ห้าปีบริบูรณ์ (2) ไม่เป็นโรคพิษสุรา เรื้อรัง หรือติดเชื้อเสียด ให้โทษ หรือเป็นโรคที่ คณะกรรมการกำหนด (3) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ (4) ไม่เป็นผู้มีความ ประพฤติเสียหาย ซึ่ง คณะกรรมการเห็นว่า จะนำมาซึ่งความเสื่อม เสียแก่วงการกีฬามวย	นักกีฬาที่จะขึ้น ทะเบียนเป็นนักกีฬา มวยอาชีพนั้นต้องขึ้น ทะเบียนกับ คณะกรรมการกีฬามวย ของรัฐนั้นๆ ต้องต่อ อายุในอนุญาต ประกอบวิชาชีพมวย ทุกๆ 4 ปี เปิดเผยข้อมูล ด้านสุขภาพของ นักกีฬาและตรวจกับ แพทย์เป็นระยะๆ เพื่อ ตรวจหาอาการบาดเจ็บ ทางสมอง	การสมัครเข้าแข่งขัน กีฬาอาชีพนั้นต้องให้ นักกีฬาได้ยื่นคำร้องขอ ต่อคณะกรรมการเพื่อ ลงทะเบียนเพื่อเข้าทำ การแข่งขันและต้อง ปฏิบัติตามข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยต้อง มายื่น เรื่องพร้อมทั้ง ใบรับรองการมีส่วน ร่วมเข้าทำการแข่งขัน และนำไปรับรองแพทย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ที่ได้รับภายใน 14 วันก่อนยื่นคำร้อง และใบอนุญาตจะมีอายุ 3 ปี
บทกำหนดโทษ	ไม่มีบทกำหนดโทษ	ไม่มีบทกำหนดโทษ	ไม่มีบทกำหนดโทษ

จากบทนี้ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาโดยการเปรียบเทียบจากกฎหมายไทยและ
กฎหมายต่างประเทศโดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะในบทต่อไป